

Kính lạy Đức Thánh Cha! Ngày đại học đồ xưng Giáo Xứ chúng con, khi tất cả mọi người đi đưa tang cho cụ bà Maria Đấng Thi Tận Trước một Giáo dân là hàng trăm nghìn Cảnh Sát 113 và Công An họ dùng Rào chắn, Kéo gài dũi cũi súng ống và roi điện v.v...

Họ đã lao thẳng vào người dân, đánh đập không thương tiếc. Những tiếng thét, tiếng khóc hãi hùng của những người lớn và trẻ nhỏ, máu đã đổ vũng vãi nơi quan tài. Sau khi cướp xác lên xe, họ đánh đập những người bị bắt và dẫn về đồn tra tấn.

Những người dân của chúng con chân lấm tay bùn thấy Cảnh Sát tướng diễn ra quá kinh khủng, Tổng Chưởng Giáo Sư và Đức Mẹ là bảo bối tâm hồn của chúng con, không ngờ họ đập nát. Nổ một và máu đã chan hòa lên lớp một ngày tang thối xây ra cho Giáo Xứ.

Kính lạy Đức Thánh Cha! Sự việc xảy ra trong Giáo Xứ, nhưng Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Trì, lại không lên tiếng, bảo về chúng con. Ngài chỉ nói đây là dân sự không liên quan đến Tôn Giáo, và bảo

◁ chúng con nghe theo đường lối chính sách của chính quyền, và hãy nhẫn nhịn mà cầu nguyện. Thưa Đức Thánh Cha! Máu của chúng con đổ ra vì không thể rời xa. Nơi Thánh Đường, không đổ người già trước khi chết. Không gần bên Chưởng, không đổ lớp trẻ sau này xa đạo Giáo Lý. Nếu tang Giáo Hội Công Giáo không thể đổ cho chính quyền Cộng Sản chưa đáp được. Chính vì lòng yêu Chúa và mến Chúa mà những người dân con đi quê hương đã âm thầm chịu đau khổ, những người con ở trong tù vẫn bị tra tấn đánh đập chưa được thả ra. Phần chúng con mặc dầu được trở thoát, những tình thân sơ hãi, lo âu, nguy hiểm đang rình rập. Chúng con chỉ nhớ thấy 4 bước thăng. Mỗi ngày đọc kinh không dám lớn tiếng. Vì là người dân cư trú bất hợp pháp trên đất Thái Lan. Công an Thái có thể bắt chúng con và một lo sợ lớn nhất là bị Công an Việt Nam bắt.

Kính lạy Đức Thánh Cha! Từ ngày chạy trốn chúng con rất khao khát được gần bên Chúa. Được nghe lời giảng, được rước mình máu thánh chúa dù chỉ 1 lần. Thiên Chúa đã không bỏ chúng con. Từ nơi xa xôi Thiên Chúa đã mặc khải cho linh mục Nguyễn Văn